



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น  
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตาม ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดการรับสมัครคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ และดำเนินการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกและกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น จำนวน ๖ ราย โดยเรียงตามเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ดังนี้

ที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๑๘๘๐๐๑	นายนิติกร สุทธิศาล	
๒	๑๘๘๐๐๒	นางปานิสรา ศิลาพล	
๓	๑๘๘๐๐๓	นางฟ้าอำพร สิงห์ทอง	
๔	๑๘๘๐๐๔	นางพิมพ์ร แสงแก้ว	
๕	๑๘๘๐๐๕	นายนพพล วิบูลวงศ์	
๖	๑๘๘๐๐๖	นางสาวณัฐนันท์ จาดดำ	

๒. กำหนด วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จะดำเนินการประเมินด้านผลงาน ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

๓. วิธีการประเมินด้านผลงาน (ประเมินจากเอกสารผลงานหรือรางวัลที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ภาคภูมิใจ โดยผู้สมัครได้ยื่นไว้พร้อมใบสมัคร ณ วันที่สมัครเรียบร้อยแล้ว

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	คะแนน	กรอบการพิจารณา
<p><b>ผลงานหรือรางวัลที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ภาคภูมิใจ</b></p> <p>ให้ผู้สมัครเขียนผลงานหรือรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ที่ภาคภูมิใจ ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร ๑๖ พอยท์</p> <p><b>โดยพิจารณาตามตัวชี้วัดและค่าน้ำหนักคะแนนดังนี้</b></p> <p>(๑) นำเสนอครบทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยง มากที่สุด</p> <p>(๒) นำเสนอครบทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยง มาก</p> <p>(๓) นำเสนอครบทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยง ปานกลาง</p> <p>(๔) นำเสนอครบทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยง น้อย</p> <p>(๕) นำเสนอไม่ครบถ้วนทุกประเด็น</p>	<p>(๕๐)</p> <p>๕๐</p> <p>๔๕</p> <p>๔๐</p> <p>๓๕</p> <p>๓๐</p>	<p>พิจารณาจากเอกสารการนำเสนอผลงานหรือรางวัลที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ภาคภูมิใจ โดยเป็นผลงานหรือรางวัลย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานไม่เกิน ๕ หน้า โดยนำเสนอผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน</p> <p>ครอบคลุม ๕ ประเด็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ความเป็นมา/ปัญหา</li> <li>๒. วิธีดำเนินการ</li> <li>๓. ผลการดำเนินงาน</li> <li>๔. ประโยชน์ที่ได้รับ</li> <li>๕. พัฒนาต่อยอดจากผลงานหรือรางวัลที่ได้รับ</li> </ol>

**๔. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน**

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ โดยจะประกาศเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และทางเว็บไซต์ <https://www.sesaokpp.go.th/cms-sesaokpp/>

**๕. เกณฑ์การตัดสิน**

๕.๑ ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องได้คะแนนการประเมินด้านผลงานไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา

๕.๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา แต่ละองค์ประกอบไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษามากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษาเท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าตามแนวปฏิบัติการจัดลำดับอาวุโสในราชการตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

ทั้งนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในครั้งนี้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร จะดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ก.ค.ศ.กำหนด และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาด อันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร อาจพิจารณาแก้ไข หรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนี้ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายวันชัย เกิดมีโกชน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร  
อนุกรรมการและเลขานุการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร